

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN HÀ ĐÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2953**/UBND-NV

V/v hoạt động tín ngưỡng trong dịp
lễ hội giỗ lần thứ 721 của Hưng Đạo
Đại vương Trần Quốc Tuấn

Hà Đông, ngày **25** tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

- Các đơn vị: Nội vụ, Công an quận;
- Ủy ban nhân dân các phường.

Tháng 8 Âm lịch hàng năm, theo quan niệm truyền thống tín ngưỡng, là ngày “giỗ cha” - Đức Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Đây là hoạt động tri ân đối với người anh hùng đã có nhiều công lao với đất nước, thể hiện sự tưởng nhớ, là hành trình trở về với cội nguồn của dân tộc trong tâm thức mỗi người dân. Tín ngưỡng tâm linh này góp phần tạo nên những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc như lòng hiếu thảo, nhân ái, tính cộng đồng, tinh thần yêu nước. Trong lễ “giỗ cha”, những câu chuyện về cuộc đời cùng chiến công vang dội mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình cũng như Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã tạo nên cho chiều sâu của lịch sử những khát vọng, ước nguyện muôn đời.

Theo lịch sinh hoạt tín ngưỡng tại các cơ sở tín ngưỡng, ngày 26/9/2021 (20/8 Âm lịch) là ngày giỗ lần thứ 721 của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1300-2021). Tại các cơ sở tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, lễ giỗ thường được tổ chức từ rằm tháng 8 đến ngày 20/8 Âm lịch với nhiều nghi thức như rước kiệu, dâng hương, tế lễ... Tại một số cơ sở tín ngưỡng, lễ giỗ được tổ chức như một lễ hội lớn thu hút nhiều du khách thập phương về tế lễ, chiêm bái, tham gia lễ hội với nhiều hoạt động như: chơi cờ người, lễ cầu an, lên đồng, hội hoa đăng...

Lễ kỉ niệm ngày giỗ lần thứ 721 của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố tại Việt Nam, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố chỉ thị điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, tiếp tục tạm dừng hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; Văn bản số 217/BTG-NV2 ngày 22/9/2021 của Ban Tôn giáo, SNV Thành phố về việc hoạt động tín ngưỡng trong dịp lễ hội giỗ lần thứ 721 của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. UBND quận yêu cầu các phòng ban, đơn vị liên quan thuộc quận và UBND các phường thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Nội vụ quận

- Hướng dẫn các đơn vị, UBND các phường triển khai thực hiện; chủ động nắm tình hình hoạt động tín ngưỡng trong dịp lễ giỗ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, đề xuất giải pháp, giải quyết những phát sinh từ cơ sở, tổng

hợp báo cáo Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo quận và Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ Thành phố theo quy định.

- Tổng hợp, tham mưu UBND quận báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động tín ngưỡng trong dịp lễ giỗ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn quận gửi Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo quận trước ngày 30/9/2021.

2. Công an quận: Thực hiện theo chỉ đạo của Công an Thành phố, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc quận và UBND các phường nhằm đảm bảo an ninh, trật tự công cộng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... trong dịp lễ giỗ lần thứ 721 Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn được tổ chức ở địa phương an toàn, thuận tụy, không để kẻ xấu lợi dụng gây ảnh hưởng tiêu cực. Đồng thời chỉ đạo các nghiệp vụ liên quan và Công an các phường làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy và UBND các phường có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau dịp lễ giỗ lần thứ 721 Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn; Phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, phòng Nội vụ, Ủy ban MTTQ quận và các ngành liên quan kịp thời hướng dẫn, xử lý, báo cáo kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh.

3. Ủy ban nhân dân các phường:

- Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid -19 ở địa phương, chủ động thông tin, trao đổi, làm việc với các thủ từ, thủ nhang, đồng đền, người hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng để thông tin các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Chỉ thị của UBND Thành phố về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng Internet, thực hiện các nghi lễ, hoạt động kỉ niệm... bằng hình thức Online trực tuyến (khi có nhu cầu), người tham gia thực hiện lễ nghi là người hoạt động tín ngưỡng thường trú, tạm trú tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Người đại diện cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật nếu việc không chấp hành, thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, phát sinh dịch bệnh tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng làm lây nhiễm trong cộng đồng.

- Chủ động lựa chọn hình thức thăm hỏi, động viên phù hợp đối với các thủ nhang, thủ từ, đồng đền, người hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; Có hình thức ghi nhận và hỗ trợ các hoạt động từ thiện nhân đạo do cộng đồng tín ngưỡng thực hiện để chung tay giúp đỡ các gia đình khó khăn, trường hợp neo đơn, cơ nhỡ, mồ côi... trong cộng đồng và địa phương, nhất là trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua.

- Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các thủ nhang, thủ từ, đồng đền, người hoạt động tín ngưỡng có hoạt động tín ngưỡng phù hợp thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa dân tộc, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi tâm linh; không để xảy ra hiện tượng phát ngôn, hành động

xúc phạm, phi báng tín ngưỡng truyền thống, xúc phạm anh hùng dân tộc như một số trường hợp được dư luận phản ánh thời gian qua.

- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng của thành phố nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố chỉ thị điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. Đồng thời, có kế hoạch tăng cường công tác quản lý, chủ động phòng ngừa, không để bất kỳ cá nhân, cơ sở tín ngưỡng nào tiến hành các hoạt động tín ngưỡng trái phép, lợi dụng các hoạt động liên quan đến hình tượng Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn để chống phá, xuyên tạc chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước ta, gây mất đoàn kết trong tôn giáo, an ninh, trật tự xã hội. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường thực hiện tốt các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước Quận ủy - UBND quận về việc đảm bảo tình hình ổn định và thực hiện tốt công tác QLNN đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Trước ngày 29/9/2021, đề nghị các đơn vị liên quan, UBND các phường gửi báo cáo UBND quận về tình hình hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng trong dịp kỉ niệm ngày giỗ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại địa phương (gửi trước văn bản về phòng Nội vụ quận qua hộp thư điện tử nguyenhuunam_hadong@hanoi.gov.vn và gửi bản chính theo đường công văn) để tổng hợp báo cáo Quận ủy, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo quận, Ban Tôn giáo, SNV Thành phố. Quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh hoặc vượt quá thẩm quyền đề nghị các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các phường báo cáo Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo quận, UBND quận xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Trưởng BCD công tác tôn giáo quận (để b/c);
- Ban Dân vận (để b/c);
- Chủ tịch UBND quận (để b/c);
- Lưu: VT, NV.

4

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hoà